

Triển khai nhiệm vụ ngành nội vụ năm 2022

Sáng ngày 12/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh thì dự.

Năm 2021, toàn ngành nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng. Tham mưu Hội đồng Bầu cử quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương. Hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử. Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng vững chắc, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho sự phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tin, công nghệ, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội,

quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành nội vụ đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2022, Thủ tướng đề nghị: Về tổ chức bộ máy, biên chế cần phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ để thực hiện cho tốt. Chú trọng các vấn đề liên quan đến việc bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng kịp thời diễn biến, yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ phù hợp với tình thực tế, tạo cơ sở, tiền đề để thúc đẩy sự phát triển.

742.000 lượt người sử dụng lao động và trên 42,8 triệu lượt người lao động được hỗ trợ

Chiều ngày 12/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa hỗ trợ khôi phục kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch. Dù ngân sách khó khăn, nhà

nước vẫn dành hơn 12.000 tỷ đồng cho việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho người hưởng lương hưu thấp, người về hưu trước năm 1995. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động, quyết liệt và linh hoạt phối hợp với các bộ, ngành tham mưu để các cấp lãnh đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách, trong đó có những chính sách chưa có tiền lệ, thực hiện nhiều giải pháp, ban hành nhiều gói hỗ trợ kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. Kết quả gần 71.500 tỷ đồng đã được chi để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho gần 742.000 lượt người sử dụng lao động và trên 42,8 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế. Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành. Năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; ổn định và phát triển thị trường lao động; nâng cao nguồn nhân lực có kỹ năng nghề. Cùng với đó, thực hiện mục tiêu giảm

Hội nghị - hội thảo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Sáng ngày 12/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị - hội thảo trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 20 năm Luật Di sản văn hóa được ban hành và 10 năm được sửa đổi, bổ sung, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa đã và đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, ngày càng được đồng đạo các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đạt được những thành tựu đáng khích lệ,

đặc biệt là hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với việc thực hiện Luật Di sản văn hóa. Theo thống kê, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xếp hạng 10.000 di tích cấp tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng 3.590 di tích quốc gia; Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng 119 di tích quốc gia đặc biệt. Bên cạnh đó, có trên 4 vạn di tích được kiểm kê theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Các hoạt động xây dựng hồ sơ dự án, thiết kế tu bổ di tích đã bám sát các quy định nền chất lượng của hoạt động này những năm qua từng bước được nâng cao, vi phạm trong hoạt động tu bổ di tích đã giảm hẳn so với những

năm trước đây. Tại hội nghị - hội thảo, đại diện các địa phương, các chuyên gia và các nhà khoa học đã tham luận, đóng góp ý kiến từ góc độ thực tiễn và tiếp cận khoa học chuyên sâu để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Di sản văn hóa nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Việc tổng kết, đề xuất xem xét sửa đổi Luật Di sản văn hóa là yêu cầu tất yếu, là vấn đề lớn và hệ trọng. Việc đề xuất sửa đổi cần cập nhật những luận

Tổng kết đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Chiều ngày 12/1, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo thống kê đến năm 2020, có 16 triệu hộ gia đình xem truyền hình số qua các phương thức cáp và trên 3,2 triệu hộ sử dụng truyền hình vệ tinh miễn phí. Thái Bình là tỉnh nằm trong nhóm II kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh

chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng, truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất thực hiện từ quý III/2017. Nếu như trước đây, với truyền

hình tương tự mặt đất thì 1 kênh tần số chỉ có thể phát sóng 1 kênh chương trình truyền hình thì hiện nay 1 kênh tần số có thể phát sóng tới 30 kênh chương trình truyền hình. Vì vậy, với đề án số hóa này, người dân có thể thu xem từ 40 - 60 kênh chương trình SDTV và hơn 10 kênh chương trình HDTV, trong đó có 7 kênh thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội. ĐẶNG ANH - CAO BIÊN

Thành phố Thái Bình: Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hơn 2.600 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn



Lãnh đạo UBND thành phố trao thu cảm ơn cho các doanh nghiệp tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 12/1, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tiếp nhận quà từ cộng đồng doanh nghiệp và trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đã tiếp nhận hơn 2.600 suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng từ 17 doanh nghiệp. Đây là sự hỗ trợ, động viên người nghèo trên địa bàn thành phố vui xuân, đón tết, đồng thời thể hiện sự quan tâm, hướng về cộng đồng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc chăm lo cho người nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. MINH NGUYỄN

Đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch

Sáng ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2021, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi gần 22.700 tỷ đồng, 811ha đất, ban hành trên 132.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân với số tiền gần 3.700 tỷ đồng, kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể, 6.244 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Đón đầu và kiểm tra thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, qua đó thu hồi 115.841 tỷ đồng, 627ha đất. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, góp phần giảm khiếu nại, tố cáo. Ngành thanh tra cũng thực hiện có bản tốt công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra ngay trong quá trình thanh tra. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt kết quả tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành thanh tra cần bám sát định hướng công tác năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích

ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch. Tăng cường thanh tra những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng. THU HIỀN

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng khu vực biên giới, hải đảo vững mạnh

Sáng ngày 12/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021". Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Thực hiện đề án, 5 năm qua, các tỉnh, thành phố biên giới và các đơn vị quân đội đã triển khai đồng bộ, đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị và đổi mới nội dung, phong cách tuyên truyền, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Đề án đã góp phần xây dựng tinh

thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm chế tội phạm; ý thức quốc gia, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tổ giác tội phạm của nhân dân được nâng lên; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, hải đảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục làm tốt công tác PBGDPL. Phát huy vai trò các cơ quan thành viên hội đồng PBGDPL và các tổ chức, lực lượng ở vùng biên giới, hải đảo; chú trọng, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Bám sát tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương, đơn vị, xác định nội dung, phương thức tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, nguồn lực, bảo đảm công tác PBGDPL được triển khai thuận lợi, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nhân dân tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành pháp luật. TRINH CƯỜNG

QUYNH PHỤ

Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán

Sáng ngày 12/1, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2021; sơ kết 1 tháng cao điểm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); triển khai phương án bảo đảm ANTT và phong, chống dịch Covid-19 dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT huyện Quỳnh Phụ đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Yêu cầu

- xã hội ở địa phương. Trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2021 và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện phát hiện, xử lý 2 vụ cố ý gây thương tích, xử lý 6 vụ với 23 đối tượng đánh bạc; bắt 4 vụ với 4 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy...

CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ

Ra quân bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán

Để bảo đảm cho nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, Công an huyện Hưng Hà đã tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán. Với mục tiêu không có trọng án; không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, phức tạp; không có đốt pháo; không tụ tập, khiếu kiện đông người và không có tiếng pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán, Công an huyện đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự giác thực hiện nghiêm túc Luật Quản

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghi định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho các gia đình, trường học ký cam kết không mua bán, đốt pháo trái phép trước, trong và sau tết Nguyên đán; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ; tập trung chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tổ chức tuần tra 24/24 giờ; mở đợt cao điểm từ ngày 27/12/2021 đến ngày 15/2/2022 để rà soát các địa bàn trọng điểm, vận động thu hồi, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về quản lý, sử

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã xuống đường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, đầu tư, tổ giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân vui tết, đón xuân. THANH THUY